

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔
วันพุธ ที่ ๒๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

.....

ผู้มาประชุม

๑. นายวัชร	สุวรรณเต็ม	ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
๒. นายวสุธา	ชอบเงิน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
๓. นายณรงค์	พิพัฒน์วัฒนากุล	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
๔. นายทศพร	โสภา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
๕. นายสุกัญญา	เหลือพรนุวัฒน์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
๖. นายกฤษณะ	ผาสุขเจริญไพบูลย์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
๗. นายมาร์วิน	ชุมทรัพย์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
๘. นายเสถียร	เส็งทองมา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
๙. นางอารี	ศิริปักมานนท์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
๑๐. นายถาวร	กวีสันติภาวัฒน์	เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายนิคม	ปลั่งตระกูล	รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
๒. นายพันธ์	เจนการ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
๓. นายวินัย	เคลือบวิจิตร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ส.ต.ศุภกร	กิตติโทวงศ์	นายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ
๒. นางวนิดา	คงอินทร์	รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ
๓. นายกิตติศักดิ์	กุลเชษฐพิพัฒน์	รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ
๔. นายชยุานนท์	บริบูรณ์ทรัพย์	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ
๕. นายธงชัย	พันธ์อินทร์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ
๖. นายธนชัย	พิมพ์ามา	รองปลัดเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
๗. นางชนณี	โพธิ์ชู	ผู้อำนวยการกองคลัง
๘. นายภูวนารถ	จัดพล	ผู้อำนวยการกองช่าง
๙. นางฉวีวรรณ	ปันส่วน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ผู้แทนชุมชน

๑. นางนพวรรณ	อินทร์แก้ว	ประธานชุมชนสายพระหัตถ์ หมู่ที่ ๖
๒. นายมาร์วิน	ชุมทรัพย์	ประธานชุมชนหลุมเมือง หมู่ที่ ๙

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมประธานสภาเทศบาลฯ ได้จัดรูปเขียนบูชาพระรัตนตรัย เคารพธงชาติ ถวายคำนับพระบรมฉายาลักษณ์แล้วเข้านั่งประจำที่ตรวจจุดสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม จึงดำเนินการเปิดประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายวัชระ สุวรรณเต็ม ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

เรียนนายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันพุธ ที่ ๒๒ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ในการประชุมในครั้งนี้ การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ ผมมีเรื่องที่จะแจ้งในที่ประชุมได้รับทราบคือตามที่สภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิได้กำหนดให้เดือนธันวาคม เป็นสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยเริ่มตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จนถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีกำหนด ๓๐ วันนั้น และปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผมก็ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ว่าได้รับหนังสือจากสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งของผมขอพูดในส่วนของ สมาชิกสภาเทศบาล ผมก็ได้แจ้ง หนังสือดังกล่าวให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ก็ได้รับสมาชิกสภา ๓ ท่าน ขออนุญาตประธานสภาเทศบาลเพื่อเดินทางไปราชการ ในการอบรมตามโครงการดังกล่าว ซึ่งการขออนุญาตประธานสภาเทศบาลนั้น เป็นไปตามระเบียบ แต่ในการพิจารณาของผมในฐานะประธานสภาเทศบาลที่จะอนุญาตก็ได้คำนึงถึงว่าเดือนนี้ซึ่งเป็นการกำหนดให้เป็นสมัยการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ ประกอบทั้ง มีวันสำคัญชาติ คือ วันที่ ๕ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมต่างๆของเทศบาล เช่นวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ก็มีกิจกรรมบวงสรวงเฉลิมฉลองลายพระหัตถ์ประจำปีประกอบกับยังมีการระบาดของ covid ๑๙ อย่างต่อเนื่องผมก็ต้องมาคำนวณว่าหลักสูตรไหนที่สมาชิกไปอบรมจะต้องกำหนดให้มีระยะวันจากที่ท่านสมาชิกเดินทางกลับ อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๑๐ วันเพื่อความปลอดภัยในที่ประชุม ซึ่งโดยปกติแล้ว ตามเหตุผลที่ผมได้กล่าวถึงนั้น จริงๆแล้ว ผมไม่อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลไปราชการฝึกอบรมก็ได้แต่ผมก็เล็งเห็นความต้องการที่สมาชิกสภาเทศบาล อยากไปเพื่อศึกษาหาความรู้นำกลับมาปฏิบัติหน้าที่ ผมจึงอนุญาตให้ทั้ง ๓ ท่านไป และก็ยังมีความเป็นห่วง เนื่องจากเป็นสมาชิกสภาเทศบาลบางท่านยังใหม่ ก็ได้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ ว่าได้แนะนำขั้นตอนในการนำเอกสารใบเสร็จต่างๆกลับมาเพื่อประกอบการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการให้ครบถ้วนหรือไม่ ผมถึงได้รับทราบว่า มีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๒ ท่าน ไม่สามารถเดินทางไปราชการ ตามที่ขออนุญาต ด้วยสาเหตุของทางผู้จัดทำ โครงการฝึกอบรมได้ ขอยกเลิกหรืออย่างไรประมาณนั้นครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดถึงก็คือ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทำเรื่อง ขออนุญาตมา ผมก็อนุญาต แต่เมื่อท่าน ไปหรือไม่ได้ไปก็อยากให้ท่านและผู้เกี่ยวข้องรบกวนแจ้งหรือบอกกล่าวผมผู้อนุญาตให้ได้รับทราบบ้าง ก็ไม่ต้องถึงทำหนังสือหรือครับจะขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓

ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔

นายวัชระ สุวรรณเต็ม ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ สำหรับรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้วท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติม รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ บ้างหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วย

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ยกมือรับรอง ๘ ท่าน

นายวัชระ สุวรรณเต็ม ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

ที่ประชุมยกมือ ๘ ท่าน มติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

เรื่องสอบถามการนำดินจากการขุดวางท่อน้ำทิ้งบริเวณหน้าสวนสาธารณะลายพระหัตถ์ นำไปถมให้หมู่บ้านสันติภิรมณ์ได้หรือไม่

นายวัชระ สุวรรณเต็ม ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถามเรื่องสอบถามการนำดินจากการขุดวางท่อน้ำทิ้งบริเวณหน้าสวนสาธารณะลายพระหัตถ์ นำไปถมให้หมู่บ้านสันติภิรมณ์ได้หรือไม่ ซึ่งนายมาร์วิน ชุมทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลได้ทำหนังสือเสนอกระทู้ถามถูกต้องตามระเบียบและประธานสภาเทศบาลก็ได้ส่งกระทู้ถามนั้นไปให้ผู้บริหารเทศบาล และทางผู้บริหารเทศบาลก็ได้ทำหนังสือตอบกลับมายังประธานสภาเทศบาลว่ายังไม่ขอตอบกระทู้ ตามหนังสือที่ได้แนบไปกับระเบียบวาระการประชุมและบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบ

นายถาวร กวีสันติภาวัฒน์ เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๙๘ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตอบกระทู้ถามแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีกสามครั้ง เว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะคำตอบยังไม่หมดประเด็นที่ซักถามและประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต

การซักถามนั้น ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะชี้แจงข้อเท็จจริง ประกอบได้เท่าที่จำเป็นแต่ต้องไม่เป็นการอภิปราย

ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวข้องกับประโยชน์สำคัญของทางราชการ ในกรณีที่ไม่ตอบกระทู้ถามให้ ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบภายในกำหนดเวลา

นายวัชระ สุวรรณเต็ม ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๙๘ วรรคท้าย ว่าผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นๆ ยังไม่ควรเปิดเผย ในกรณีที่ไม่ตอบกระทู้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบภายในกำหนดเวลา ตามข้อ ๙๕ ซึ่งทางผู้บริหารเทศบาล ก็ได้ทำหนังสือส่งมาทางสภาเทศบาลและประธานสภาเทศบาลก็ได้ปฏิบัติตามระเบียบ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือให้สมาชิกสภาเทศบาลฯทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

-ญัตติเรื่องขออนุมัติให้มีการถ่ายทอดเสียงตามสายในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

นายวัชระ สุวรรณเต็ม ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา ญัตติเรื่องขออนุมัติให้มีการถ่ายทอดเสียงตามสายในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ขอเชิญนายกฤษณะ ผาสุขเจริญไพบูลย์ ผู้เสนอญัตติ

นายกฤษณะ ผาสุขเจริญไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ข้าพเจ้านายกฤษณะ ผาสุขเจริญไพบูลย์ ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติให้มีการถ่ายทอดเสียงตามสายในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ได้รับฟัง รับรู้ข่าวสารต่างๆ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ขอโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ เพื่อพิจารณาต่อไป

/นายวัชระ...

นายวัชระ สุวรรณเต็ม ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ มีความประสงค์จะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะญัตติขอยกถ่ายทอดเสียงตามสายในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่ประสงค์จะอภิปรายหรือคัดค้าน ผมขอมติที่ประชุมเรื่องญัตติขอยกถ่ายทอดเสียงตามสายในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดเห็นชอบให้มีการถ่ายทอดเสียงตามสายในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิโปรดยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบ ๘ ท่าน

นายวัชระ สุวรรณเต็ม ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดไม่เห็นชอบให้มีการถ่ายทอดเสียงตามสายในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิโปรดยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือไม่เห็นชอบ ๐ ท่าน

นายวัชระ สุวรรณเต็ม ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

มติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลฯ เห็นชอบให้มีการถ่ายทอดเสียงตามสายในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ขอฝากเลขาธิการสภาเทศบาลฯ เรื่องการเปิดเสียงตามสายในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ในการประชุมครั้งต่อไปขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เปิดเสียงตามสายในการประชุมสภาเทศบาลฯ ด้วยนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายวัชระ สุวรรณเต็ม ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี) สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือปรึกษาหารือ ที่ไม่ใช่ในวาระที่ผ่านมา ขอเชิญนายมาร์วิน ชุมทรัพย์

นายมาร์วิน ชุมทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ตามที่ผมได้เสนอกระทู้ถามไปไม่ทราบว่าคุณผู้บริหารเทศบาลไม่ตอบกระทู้ ไม่ตอบก็ไม่ใช่ไร แล้วผมทำไมถึงจะสอบถามไม่ได้ อันที่จริงผมต้องสอบถามได้ ถ้าไม่ตอบก็เป็นสิทธิของท่านผู้บริหารเทศบาลแต่ผมต้องถาม แล้วท่านข้ามระเบียบวาระที่เรื่องของผมไป แต่ผมสามารถที่จะสอบถามในระเบียบวาระอื่นๆได้ การที่ผมตั้งกระทู้ถามนั้นไม่ใช่เรื่องขอขาดขาดตายอะไรเลย แต่เรื่องนี้ผมอยากทราบว่าได้หรือไม่เท่านั้น ในการที่ผู้บริหารเทศบาลได้นำดินจากการขุดวางท่อระบายน้ำตรงบริเวณหน้าสวนสาธารณะลายพระหัตถ์นำไปถมให้หมู่บ้านจัดสรรได้หรือไม่ ผมต้องการทราบว่าสามารถทำได้ หรือไม่ แต่แปดปีที่ผ่านมาผมจำได้ว่าท่านผู้บริหารเทศบาลขุดเก้านำดินมาถมในหมู่บ้านจัดสรรตรงนี้ ตรงที่เดิมที่เดียวกันที่ได้นำดินไปถมนั้น แปดเที่ยวรถสิบล้อแต่ผู้บริหารเทศบาลขุดเก้านำดินมาถมแล้วผมก็สมทบจำนวน ๔ เที่ยวสิบล้อ ผมก็จ่ายเงินเองเพราะนี่คือการหาเสียงของผู้บริหารเทศบาลและเป็นการหาเสียงของผมเอง ผมนั้นทราบดี แต่ทางผู้บริหารเทศบาลขุดนี้นำดินของหลวงไปถมให้หมู่บ้านจัดสรรได้หรือไม่ ผมทราบว่านำไปถมถึง ๕ รถสิบล้อ บริเวณนี้ไม่ใช่ทางสาธารณะ ไม่ใช่ที่สาธารณะสถานที่ที่จะเก็บดินมี เขาได้จัดเอาไว้ให้แล้วผมได้ไปสำรวจดูแล้วดินมีอยู่แค่สี่ห้ากองทุกสมัยที่ผ่านมา ถ้าดำเนินการให้ถูกต้องผมก็จะปล่อยให้ดำเนินการแล้วผมก็สนับสนุนด้วย ทำเพื่อประชาชนผมสนับสนุนหมด ก่อนที่จะดำเนินการทำไม่ถึงไม่ปรึกษาสภาเทศบาล อย่างนั้นจะมีสภาเทศบาลเอาไว้ทำอะไรนะครับผู้บริหารเทศบาล ต้องคิดก่อนดำเนินการนะครับ ผมไม่เคยขัด จะดำเนินการอะไรก็ตามแต่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ คือเราาร่วมกันพัฒนาผมให้ความร่วมมือหมด เพราะผมเข้ามาเพื่อพัฒนาชุมชนของเรา เทศบาลของเราและตามเอกสารที่ท่านส่งมาและได้กล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่ากระทู้ถามเรื่องดังกล่าวยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของทางราชการเนื่องจากอยู่ระหว่างการร้องเรียนให้ดำเนินคดี ผมไม่ทราบว่าอยู่ในคดีหรือร้องเรียนเรื่องอะไรในส่วนตัวของผมนะครับ ผมจะไม่รู้เลย ผมรู้เรื่องเดียวคือเรื่องที่ผ่านมา แต่ทางนี้ถึงไม่ตอบกระทู้ถามในระเบียบวาระที่สามผมก็ถามในระเบียบวาระอื่นๆ ท่านจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้แต่ในส่วนตัวผมทำอย่างไรก็ได้ถ้านำดินหลวงไปใช้คือผิดหมดขอบคุณครับ

/นายวัชระ...

นายวัชร สวรรณเดิม ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

ขอบคุณคุณมารีวิน ชุมทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมจับประเด็นได้ประเด็นหนึ่งผมไม่ทราบว่าจะตรงกันหรือเปล่า หมายความว่าเมื่อถึงระเบียบวาระกระทู้ถามแล้วไม่ให้ท่านได้เป็นคนเสนอกระทู้ถามถูกต้องหรือไม่ เรื่องนี้ผมขอชี้แจงว่าเป็นดุลยพินิจของประธานสภาเทศบาล เพราะว่าท่านถามมาจริงนายกเทศมนตรีฯตอบกับมากับเอกสารที่แนบส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลผมก็ไม่ได้อ่านเอกสารของนายกเทศมนตรีออกเสียง ดังนั้นผมคิดว่าวาระเรื่องกระทู้ถามในสมัยการประชุมนี้ก็ต้องตกไปผมจึงไม่ได้กล่าวถึงในระเบียบวาระการประชุม โดยให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาล เป็นผู้ชี้แจงระเบียบ ตอนนี้เป็นสภาเทศบาลฯเรียกว่าต้องทำงานด้วยกันในส่วนของสภาเทศบาลฯ ผมขอแนะนำว่าถึงครั้งนี้ไม่ถามครั้งหน้าท่านทำกระทู้ถามมาใหม่ครับผมคิดว่าการตั้งกระทู้ถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาลแต่ละครั้งดูสิว่าท่านผู้บริหารเทศบาล จะไม่ตอบหรือไม่ สมัยหน้าค่อยเสนอกระทู้ถามแค่ตกในสมัยนั้นะครับ สมัยการประชุมคราวหน้าก็เสนอมาใหม่ นะครับ อย่างเช่นญัตติของสมาชิกเทศบาลเรื่องเสียงตามสายซึ่งคราวก่อนเรื่องนี้ได้ตกไป ในสมัยการประชุมวันนี้ก็ได้เสนอญัตตินี้เข้ามา ซึ่งสามารถที่จะนำมาเสนอสภาเทศบาลฯได้ใหม่ครับ เมื่อถึงเวลานั้นคณะผู้บริหารอาจจะพร้อมที่จะตอบแล้วนะครับ เมื่อในวันนี้คณะผู้บริหารเทศบาล ไม่ตอบผมก็ไม่ได้อ่านกระทู้ถาม และผมก็ไม่ได้อ่านเพราะเป็นเอกสารที่ยื่นให้แล้วเพียงแต่ว่าชี้แจงตามระเบียบ ผมขอทำความเข้าใจกับสมาชิกสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอแนะ ขอเชิญนายมารีวิน ชุมทรัพย์

นายมารีวิน ชุมทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ถ้าไม่ตอบในสมัยการประชุมนี้ที่ผมได้ตั้งกระทู้ถามมาผมก็ได้รับทราบดี แต่ผมคิดว่าอีกสามเดือนท่านถึงจะตอบเพราะที่ผมทราบมาว่าอีกสามเดือนถึงจะตอบ เพื่อที่จะให้ประชาชนรับทราบ คือเราเปิดสภาเทศบาลสมัยหน้า มีการเปิดเสียงตามสายคือได้อนุมัติจากสภาเทศบาลแล้ว ท่านก็จะตอบสมัยการประชุมที่มีการเปิดเสียงตามสายนั้น ผมเข้าใจขอบคุณครับ

นายวัชร สวรรณเดิม ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะเสนอแนะบ้าง ขอเชิญนายสุกัลย์ เหลืองพรนุวัฒน์

นายสุกัลย์ เหลืองพรนุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ผมขอสอบถามในเรื่องของโรงฆ่าสัตว์ที่ผมได้ติดตามมาซึ่งเป็นกิจการของสุขาภิบาลจนมาถึงเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิเป็นเวลาหลายสิบปีพอสมควร ผมเกิดความเสียหายเสียหายกิจการที่ยังมีสภาวะที่น่าจะดำเนินการต่อ เผอิญว่าเมื่อมีการประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ นายกเทศมนตรีได้กรุณาได้นำแผนตัวที่ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เอาไว้ในจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผมก็เลยดีใจที่นายกเทศมนตรีฯยังเห็นคุณค่าของโรงฆ่าสัตว์ ผมก็เลยจะรบกวนและขอความอนุเคราะห์ประธานสภาเทศบาล ตามความจริงแล้วในเรื่องขอใบอนุญาตของโรงฆ่าสัตว์ยังพอมีเวลาที่เราจะไปอุทธรณ์ได้ถ้าเราดำเนินในเรื่องอุทธรณ์การต่ออายุ ถ้าหากเลยระยะเวลาไปแล้วใบอนุญาตในเรื่องนี้ก็ต้องตกไปร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากับเราต้องไปเริ่มต้นกันใหม่ในเรื่องของการขออนุญาตตั้ง ไม่ใช่ขออนุญาตต่อนะครับ รบกวนประธานสภาเทศบาลฯผ่านไปยังคณะผู้บริหารเทศบาลช่วยพิจารณาอีกสักครั้งนะครับ ในเรื่องของโรงฆ่าสัตว์ถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะดำเนินการต่อใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ไว้ก่อน เราจะพัฒนากันต่อหรือไม่ นั่น ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่จะต้องดูงบประมาณกันไปขอบคุณครับ

นายวัชร สวรรณเดิม ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

ขอเชิญนายเสถียร เส็งทองมา

นายเสถียร เส็งทองมา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ เรื่องสวนสาธารณะลายพระหัตถ์ เห็นคณะผู้บริหารเทศบาลดำเนินการได้ดีมาตลอด และเข้ามาปรับปรุงหลายจุดที่สวนสาธารณะลายพระหัตถ์ ผมจะขอเสนอแนะในเรื่องการสร้างจุดสนใจในบริเวณนี้ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่เสียอยู่อย่างในเรื่องของต้นไม้และดินในบริเวณนี้ ซึ่งตอนนี้ต้นไม้แห้งดินแตกดูไม่สดชื่นผมขอเสนอแนะในเรื่องการติดตั้งสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้ในบริเวณสวนสาธารณะลายพระหัตถ์ และผมคิดว่าน่าจะสรรหาโต๊ะหินอ่อนมาวางไว้ให้ประชาชนที่เข้ามาออกกำลังกายมานั่งพักผ่อนกัน แล้วก็หาอ่างล้างหน้าติดตั้งในบริเวณนี้สักสองจุดเพื่อที่จะได้ล้างหน้าและล้างมือ แล้วก็จะได้มานั่งพักผ่อน และบ้านทรงไทยที่มีอยู่สองหลังผมคิดว่าน่าจะบูรณาการให้เป็นสถานที่นวดแผนไทย หรือร้านกาแฟ ขอให้คณะผู้บริหารเทศบาลนำมาปรับปรุงให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน

นายวัชระ สุวรรณเต็ม ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

ขอเชิญนายทศพร โสภา

นายทศพร โสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ผมขอชี้แจงเรื่องการเดินทางไปอบรมตามที่ผมและนายวุธธา ชอบเงิน แจ้งรายชื่อเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าวทางสถานที่อบรมได้ยกเลิกการฝึกอบรมหลักสูตรที่ผมทั้งสองจะไปเข้าร่วมอบรม และสถานที่ฝึกอบรมได้ประสานมาว่าเข้าร่วมอีกเรื่องหรือไม่ ผมมองแล้วไม่ตรงกับเรื่องที่ผมจะเข้าร่วมอบรม และผมมองว่าไม่ตรงกับสายงานที่เราปฏิบัติหน้าที่อยู่ไม่เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ผมเลยไม่เข้าร่วมอบรมอีกหลักสูตรหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ประสานมา และผมขอกราบขอโทษประธานสภาเทศบาลที่ไม่ได้ชี้แจงว่าไม่ได้เข้าร่วมอบรมนะครับ ส่วนอีกเรื่องสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาสวนสาธารณะ หมู่ที่ ๓ ผมอยากจะให้คณะผู้บริหารเทศบาล ดำเนินการเหมือนกับสวนสาธารณะลายพระหัตถ์ทำให้ดูสวยงามจะได้สร้างจุดสนใจอีกที่หนึ่งของเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิเราถ้าดำเนินการที่เน้นเสร็จแล้วขอให้ท่านมาดำเนินการในบริเวณนี้ด้วยนะครับ ผมอยากจะให้ดำเนินการให้เหมือนกันแบบที่ดำเนินการในสวนสาธารณะลายพระหัตถ์ในเรื่องนี้ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์มากเลยนะครับ และที่สำคัญในเรื่องของความสะอาด เรื่องของการออกกำลังกาย เครื่องเล่น ขอให้อยู่ในเรื่องของคุณภาพที่ดีนะครับขอบคุณครับ

นายวัชระ สุวรรณเต็ม ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

มีเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับประธานสภาเทศบาล เป็นที่น่าสังเกตท่านยังมีความคิดว่าไม่ตรงสายงานต่อไปผมจะต้องขอบคุณท่านมาก ต่อไปโครงการอบรมต่างๆ ผมจะต้องดูระเบียบให้ลึกซึ้งกว่านี้ว่าจะอนุญาตให้ท่านไปอบรมได้หรือไม่ ในเมื่อมีความรู้ในการเข้าใจ ในการไปฝึกอบรม ถ้ามว่าเรื่องนี้ผมก็ได้ศึกษาดูแล้วเกี่ยวกับเรื่องวินัยของข้าราชการแต่หนังสือได้เชิญคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยตรงหรือไม่ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงแน่นอน ส่วนมากเราใช้กิจการสภาเทศบาลเป็นหลัก แต่เป็นความรู้เพิ่มเติม เรื่องนี้ท่านให้ข้อคิดให้ผม ต่อไปผมต้องนำจุดนี้ไปวิเคราะห์ว่าเรื่องที่ท่านจะไปอบรมนั้น อยู่ในสมัยประชุมหรือไม่ มีวันที่สำคัญกิจกรรมของเทศบาลหรือไม่ การอบรมเกี่ยวกับเรื่องของสมาชิกสภาเทศบาลหรือไม่ ขอเชิญนายเสถียร เส็งทองมา

นายเสถียร เส็งทองมา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ผมคิดว่าหลักสูตรอบรมที่ผมได้เข้าร่วมอบรมมานั้นสายงานตรงกันนะครับ ซึ่งมีสองห้อง ห้องแรกเกี่ยวกับข้าราชการ ห้องที่สองของสมาชิกสภาเทศบาล เรื่องของเงินสะสม และเงินเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล อย่างที่ผมได้เข้าไปร่วมอบรมนั้นถามว่าได้ความรู้หรือไม่นั้นผมขอตอบว่าผมได้ความรู้กลับมา แต่บางเรื่องอาจจะจำได้ไม่หมด ผมได้ไปอบรมถือว่าผมได้ไปเปิดความรู้ใหม่ๆ ความรู้บางอย่างที่ผมไม่มี เพราะเรื่องที่อบรมนั้นเกี่ยวกับสภาเทศบาล ผมมองว่ามีประโยชน์กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านนะครับถ้าหากไปอบรม ขอขอบคุณครับ

/นายวัชระ...

นายวัชระ สุวรรณเต็ม ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

ขอขอบคุณนายเสถียร เลี้ยงทองมา อาจจะมีการเข้าใจที่คาดเคลื่อนกัน ซึ่งผมได้บอกว่ายกเว้นหรือไม่เกี่ยวกับเขาได้เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลมาด้วย ผมมองว่าสมาชิกเทศบาลคนใหม่อาจจะอยากมีความรู้ในเรื่องอื่นๆ ด้วย แต่พอผมอนุญาตไปแล้วแล้วท่านก็ไปพิจารณาอีก เหมือนกับว่าผมนั้นเสียมวยเหมือนกัน ผมอนุญาตให้ท่านไปอบรมแล้ว แต่ท่านก็บอกว่าจะไม่ตรงกับสายงาน ต่อไปการเข้าร่วมอบรมแต่ละเรื่องผมขอศึกษาก่อนที่จะอนุญาตนะครับ ขอเชิญนายสุกัลย์ เหลืองพรนุวัฒน์

นายสุกัลย์ เหลืองพรนุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ผมขอสอบถาม จำนวน ๒ เรื่อง คือ

๑.เรื่องตลาดสดเทศบาล ผมเป็นกรรมการการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บค่าเช่าตลาดสดเทศบาลผมขอเรียนสอบถาม ตอนนี้ผมได้ทราบว่า ตามความเป็นจริงแล้วทางเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิไม่ได้ดำเนินการในเรื่องการจัดเก็บเลย ผมก็สอบถามนายกเทศมนตรีว่าดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว ซึ่งเป็นรายได้ของทางเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

๒.เรื่องการเก็บเครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำที่ได้ดำเนินการติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ภายในเขตเทศบาลฯ ผมขอทราบว่าเมื่อไหร่เทศบาลจะดำเนินการเก็บเครื่องสูบน้ำ เพราะผมเห็นเครื่องสูบน้ำบริเวณริมเขื่อนโรงเจ ผมมองว่าสมควรแก่เวลาแล้วที่จะต้องดำเนินการเก็บเครื่องสูบน้ำ ผมมองว่าตั้งไว้นานๆอาจจะทำให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหายได้ขอขอบคุณครับ

นายวัชระ สุวรรณเต็ม ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดที่จะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ตอบคำถามหรือชี้แจงขอเชิญครับ

ส.ต.ศุภกร กิตติโทวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ ขอใช้สิทธิอนุญาตชี้แจงเป็นบางเรื่องเท่าที่ผมจะชี้แจงได้ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯได้สอบถามในเรื่องของโรงฆ่าสัตว์ผมขออนุญาตไม่ตอบเพราะผมได้ตอบไปแล้วในคราวก่อน ส่วนเรื่องตลาดสดเทศบาลที่ได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการโดยที่มีสมาชิกสภาเทศบาลได้มาเป็นกรรมการชุดหนึ่ง ตอนนี้กำลังเริ่มดำเนินการแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขได้เร่งดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะได้เชิญคณะกรรมการมาประชุมอีกครั้งหนึ่งหลังปีใหม่จะเชิญมาประชุมเพื่อหาข้อสรุปเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกัน ถ้าดำเนินการประชุมแล้วผมจะดำเนินการลงพื้นที่ตลาดสด เพราะต้องศึกษาระเบียบให้เข้าใจก่อน แล้วจะปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการแต่ละกองที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ก่อนเพื่อที่จะได้ศึกษาระเบียบของเรื่องนี้ เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในการดำเนินการ ในเรื่องตลาดสดนั้นต้องศึกษาระเบียบของสาธารณสุข และกฎระเบียบของอาคาร ว่ามีระเบียบข้อใดบ้าง เราต้องมาปรึกษาหารือกันเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการเพื่อความรอบครอบตอนนี้ดำเนินการไป ๙๐ เปอร์เซ็นต์แล้ว โดยการวางรูปแบบของตลาดสดเทศบาล เพื่อหาแนวทางมาดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ขนาดที่ยังไม่เริ่มยังมีปัญหาเข้ามาแล้วเลยครับ ต่อไปจะต้องไม่มีการขายของตรงบริเวณทางฟุตบอล ดังนั้นหลังปีใหม่จะเข้าไปดำเนินการในตลาดสด ทุกวันนี้เพียงแค่อัดป้ายตามแผงต่างๆ ส่วนแม่ค้าที่ขายของบริเวณทางฟุตบอล ผมมีแผนรองรับแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีพื้นที่ในการค้าขาย ปีหน้าจะดำเนินการทำหลังคาตลาดสดแล้วจะดำเนินการในเรื่องนี้ให้เสร็จ เรื่องตลาดสดผมรู้สึกว่าการดำเนินการล่าช้ามาก แต่เรื่องอื่นผมดำเนินการได้รวดเร็วผมขอชี้แจงให้ทราบ ส่วนเรื่องเครื่องสูบน้ำผมขออนุญาตชี้แจงว่าขออีกสักเดือนจะเข้าไปเก็บเครื่องสูบน้ำ เพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานตามซอยต่างๆ และงานอื่นๆตามแผนงานที่ผมได้วางไว้ ถ้าเสร็จภารกิจและจะดำเนินการจัดเก็บเครื่องสูบน้ำในบางจุด ในบางจุดอาจจะคงไว้แล้วจะหาอุปกรณ์ไปคลุมเพื่อจะไม่ให้เครื่องสูบน้ำชำรุดเสียหายจุดที่จะคงไว้ น่าจะบริเวณหมู่ที่ ๔ และโรงเจ เพราะจุดนั้นเป็นจุดที่สำคัญในการป้องกันน้ำท่วม ส่วนเรื่องการปรับปรุงสวนสาธารณะหมู่ที่ ๓ ตอนนี้ผมดำเนินการเข้าปรับปรุงทุกส่วน และดำเนินการปรับปรุงทุกซอย ไม่มีการดำเนินการซอยไหนมากกว่ากันผมดำเนินการเท่าเทียมกัน ผมถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปดูแล เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน หรือ

/ถ้ามีช่อง...

ถ้ามีช่องว่างอาจจะมีย่อยที่สุด คำว่าน้อยที่สุดคือดูแลตามความจำเป็น ว่าบริเวณไหนสำคัญมาก บริเวณไหนสำคัญน้อย แต่เราต้องดูแลเพื่อความเท่าเทียมกัน เพื่อจะได้เข้าไปใช้ประโยชน์ของชุมชนเรา ตอนนั้นผมเข้าไปดำเนินการตัดต้นไม้ตามซอยต่างๆในหมู่ที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว จะได้สะอาดและสวยงาม ไฟฟ้าสว่างไม่มีมืดครึ้ม เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานทุกวัน ส่วนในเรื่องเครื่องออกกำลังกายผมดูแลแล้วมีชำรุดอยู่ ๒-๓ ตัว จะมีการตั้งงบประมาณซ่อมแซมสวนสาธารณะหมู่ที่ ๓ กับสวนสาธารณะลายพระหัตถ์พร้อมกัน เพื่อให้ผู้รับเหมาทีมเดียวเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมเรื่องของเรือนไทย จำนวน ๒ หลัง ผมก็คิดในเรื่องนี้เหมือนกันเป็นเงินสนับสนุนมาจากอำเภอศรีมหาโพธิไม่ใช้งบประมาณของเทศบาลผมเคยที่จะคิดที่จะดำเนินการหลายโครงการเช่นจะดำเนินการร้านกาแฟ ร้านนวดแผนไทย ผมได้ปรึกษาหารือกับหลายบุคคลแล้ว ซึ่งสวนสาธารณะนั้นไม่ใช่ของเรา เพียงแต่เทศบาลเป็นผู้ดูแลเท่านั้น แต่ไม่ใช่ทรัพย์สินของเทศบาล ผมเคยไปที่กรมศิลป์แล้ว ถ้าดำเนินการไปแล้วอาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์และธุรกิจทันที ผมมองว่าอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ถ้าออกมาในรูปแบบนี้ ของการติดตั้งสปริงเกอร์ในสวนสาธารณะลายพระหัตถ์นั้นตอนนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้วและดำเนินการวางระบบใหม่ ซึ่งฟ้าผ่าลงจึงทำให้ระบบเสียหาย เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมแล้วแต่ยังไม่ได้จึงได้จ้างช่างมาซ่อมพยายามที่จะดำเนินการให้ดีที่สุด ตอนนี้ได้ทำข้อมูไว้ถ่ายรูปที่สวนสาธารณะลายพระหัตถ์ทำเสร็จเมื่อวาน โดยปลัดเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล ดำเนินการจัดสถานที่ ขอเชิญไปถ่ายรูปได้ นะครับเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ ผมขอชี้แจงเท่านี้ครับ

นายวัชระ สุวรรณเต็ม ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีฯที่ชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเชิญ

นายสุกัลย์ เหลืองพรนุวัฒน์

นายสุกัลย์ เหลืองพรนุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ผมได้สอบถามเรื่องตลาดสดเทศบาลผมไม่ได้

สอบถามในเรื่องการค้าขาย เรื่องริมถนนจรจร การกีดขวางจราจรนะครับ ผมสอบถามในเรื่องของการจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่ ค่าเช่าแผงตลาดสดเป็นรายเดือนในเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ในเรื่องของริมถนนนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ยังไม่ได้กล่าวถึง ผมต้องการทราบแค่เรื่องของค่าเช่าแผง การจัดแผง ค่าเช่าสัญญาเช่า ความก้าวหน้าเป็นลักษณะอย่างไรขอขอบคุณครับ

นายวัชระ สุวรรณเต็ม ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

ขอเชิญนายทศพร โสภา

นายทศพร โสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ตามที่ได้หารือกับนายกเทศมนตรีฯเรื่องเกี่ยวกับบำรุงซ่อมแซมถนนในซอยเทศบาล ๖ บริเวณไผ่ขมิ้น ที่ได้หารือกันไว้และซอยเทศบาล ๑๔/๑ เพิ่มเติมจากของเดิม ผมขอทราบว่าจะดำเนินการช่วงไหนครับ ขอขอบคุณครับ

นายวัชระ สุวรรณเต็ม ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิชี้แจงครับ

ส.ต.ศุภกร กิตติโทวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ในเรื่องที่สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมได้ติดตามในเรื่องนี้อยู่ ผมขอชี้แจงว่ากำลังดำเนินการอยู่แล้วผมได้ชี้แจงไปแล้วหลายรอบแล้วครับ เมื่อสอบถามมาผมขออนุญาตตอบว่าโครงการทุกซอยในปีดำเนินการทั้งหมด ที่วางแผนไว้ จำนวน ๑๔ โครงการ ดำเนินการทั้งหมดในปีจำนวน ๑๔ โครงการ รวมทั้งจ่ายขาดจากเงินสะสมด้วย จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๔ โครงการ ตอนนี้องบบประมาณโอนเข้ามาก่อนส่วนซอยที่สมาชิกสภาเทศบาลฯได้สอบถามมานั้น จะรวมอยู่ใน ๔ โครงการ คือโครงการหลังซอยไผ่ขมิ้นนั้นดำเนินการแน่นอน วางท่อหมู่บ้านนิคมวังนันทน์ดำเนินการแน่ดำเนินการแบบตัวยูถนนเส้นหลัก ๓๐๗๐ ดำเนินการแน่คือโครงการที่เร่งด่วนโครงการทั้งหมดเป็นโครงการที่เร่งด่วนทั้งนั้น โดยจะจ่ายขาดจากเงินสะสม แบบ

/แปลนบางโครงการ...

แปลนบางโครงการก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่รอเอกสารให้สมบูรณ์ก่อน แล้วจะขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญเร็วๆนี้ ส่วนในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ จะมีเจ้าหน้าที่มาชี้แนวเขตของบ้านดาบเย็น ถ้าชี้แนวเขตเสร็จก็จะดำเนินถนนเส้นนี้ได้เลยนะ ครับ ตอนนี้มีปัญหาชี้แนวเขตบ้านดาบเย็นไม่ได้ ได้ดำเนินการวางแบบไว้บางส่วนก่อน แต่เทศบาลไม่สามารถปักเขตไม่ได้ ถ้าปักเขตได้ก็จะดำเนินการได้ นะครับ ผมดำเนินการทุกขอยให้เหมือนกันหมด ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยว่าขอยไปรษณีย์ ขอยหลังบ้านดาบเย็นดำเนินการให้แน่นอน วางท่อหมู่บ้านนิชารมณีโคกขวาง หมู่บ้านพานหินสามดำเนินการแน่ โดยขอจ่ายขาดเงินสะสม เป็นโครงการที่เร่งด่วนจะต้องรีบดำเนินการ โดยเฉพาะหมู่บ้านพานหินสามไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเข้าไปครับ น้ำท่วม มีกลิ่นเหม็น เกิดน้ำท่วมขังตลอด ถ้าเป็นชุมชนข้างล่างประชาชนคงแจ้งให้เทศบาลฯดำเนินการไปนานละพอดีประชาชนโคกขวางไม่มีปัญหาสักเท่าไร แต่เทศบาลจะต้องดูแล ประชาชนโคกขวางไม่มีประเด็นสักเท่าไร เราไม่ต้องรอให้เขาบอกเราต้องมีจิตสำนึกที่จะช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ส่วนในเรื่องตลาดสดผมได้ชี้แจงไปแล้วในภาพรวมผมไม่ได้ตกลงในการที่จะตอบคำถามอันไหนคือคำถามผมก็ได้ตอบ ถ้าเรื่องไหนที่ผมไม่ตอบผมก็จะไม่ตอบ แต่ถ้าหากผมตอบ ผมได้ตอบในภาพรวมแล้วว่าตลาดสดตอนนี้เริ่มดำเนินการแล้ว จะเชิญคณะกรรมการเข้ามาร่วมประชุมหลังปีใหม่ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการในเรื่องตลาดสดเทศบาล เชิญกองคลัง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง มาเก็บเงิน ผมได้ตอบแล้ว แล้วก็ได้กล่าวถึงการวางของขายในทางเท้า ผมชี้แจงในภาพรวมให้มองเห็นตามผมไป เก็บค่าเช่าครับหลังปีใหม่นี้ที่บอกว่าดำเนินการไป ๙๐ เปอร์เซ็นต์แล้วนั่นคือเรื่องตลาดสดเทศบาล ดำเนินการติดตั้งป้ายไปแล้ว ขอชี้แจงเท่านี้ครับ

นายวัชระ สุวรรณเต็ม ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

นายกเทศมนตรีฯท่านที่รู้ระเบียบ สมาชิกสภาเทศบาลรุ่นใหม่และรุ่นเก่า ผมเชื่อว่ามีความรู้ และมีความรู้และใฝ่หาความรู้ สิ่งที่ผมจะพูดก็คือผมขอฝากปลัดเทศบาลในฐานะที่เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเวลามีหนังสือเข้ามาขอให้ท่านเขียนหนังสือเกี่ยวกับกิจการสภาเทศบาล อยากให้ท่านเขียนหนังสือโดยเขียนข้อมูลที่ชัดเจน เพราะผมซึ่งได้รับตำแหน่งประธานสภาเทศบาลใหม่ ถ้าผิดพลาดออกไปจะดูไม่ตายนะครับ เวลาเขียนหนังสือให้ท่านบอกว่าให้ดำเนินการตามระเบียบ แต่ผมขอให้เขียนระเบียบข้อไหนด้วยครับ เพื่อจะได้เป็นแนวทางให้ผมได้ศึกษาว่าถูกต้องหรือไม่ ขอเชิญนายสุกัลย์ เหลืองพรนุวัฒน์

นายสุกัลย์ เหลืองพรนุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ก็จะมีกลุ่ม LINE ของสมาชิกสภาเทศบาล ผมมีปัญหาในเรื่องของเสียงตามสายของเทศบาลเพราะผมฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าประกาศเรื่องอะไร เพราะบางวันก็แรง บางวันก็เบา ผมพยายามออกมานอกบ้านมาฟังแล้วแต่ก็ไม่รู้เรื่องขอนำเรียนว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะรบกวนทีมงาน ถ้ามีการประกาศเรื่องที่สำคัญขออนุญาตลงในกลุ่มLINEของสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบในเรื่องของการประกาศเสียงตามสาย บางครั้งมีประชาชนได้สอบถามกับผมแล้วผมไม่สามารถอธิบายได้ เพราะถ้าเกิดตอบไปแล้วข้อมูลผิดพลาดขึ้นมาจะดูไม่ตายนะครับ ผมขอฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับ

นายวัชระ สุวรรณเต็ม ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

เรื่องนี้ผมเห็นชอบด้วย เดี่ยวผมจะประสานเลขานุการสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านได้รับรู้ เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้กล่าวถึงLINEแล้ว บางท่านได้ส่งข้อมูลข่าวสารมา ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้ตอบรับว่าอ่านแล้วเป็นสัญญาณลักษณะอะไรก็ได้เพื่อจะได้รู้ว่าท่านอ่านแล้ว ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อธิบายการรับคำตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาลฯได้รับทราบด้วยครับ

นายถาวร กวีสันติภาวัฒน์ เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ท่านจะเห็นว่าอาทิตย์ที่ผ่านมา สดง.ได้เข้ามา
ตรวจบัญชีของเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิจนถึงวันนี้ ผมขอแจ้งในเบื้องต้นว่าการตรวจสอบบัญชีในเรื่องของค่าตอบแทน
ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนของคณะผู้บริหาร และค่าตอบแทนของคณะผู้บริหาร และค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอชี้แจงของส่วนในสภาเทศบาลก่อน การจ่ายเงินให้กับประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นไปตามกำหนดการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ทั้งนี้การตั้งจ่ายนั้น ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จะใช้เกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ของเทศบาลประจำปี ๒๕๖๓ มาเป็นเกณฑ์ และมีอยู่ข้อหนึ่งที่
เกี่ยวข้อง ข้อที่เกี่ยวข้องกับท่านคือเดิมที่เทศบาลจ่ายค่าตอบแทนให้ทุกท่าน อยู่ในจำนวนเงินสิบห้าล้านบาทแต่ไม่เกิน
ห้าสิบล้านบาทค่าตอบแทนก็จะจำนวนนี้ที่ท่านได้รับทุกเดือน แต่ภายหลังมาปี ๒๕๖๓ รายได้ของเทศบาลที่ได้จัดเก็บ
ลดลง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามรายรับจริง ประมาณยี่สิบล้านบาทถ้วนทำให้เงินเดือน ค่าตอบแทนของคณะ
ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของประธานสภาเทศบาลเกินไป ๖๖๐ บาท
รองประธานสภาเทศบาลเกินไป ๒๗๐ บาท ของสมาชิกสภาเทศบาลเกินไป ๔๒๐ บาท ต่อเดือนนับจากตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป คงจะต้องมีการเรียกเงินคืน แต่ต้องรอนั่งสือจาก สดง.มาก่อนนะครับถึงจะเรียกเงินคืน
ผมขอชี้แจงเท่านี้ครับ

นายวัชระ สุวรรณเต็ม ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

ขอขอบคุณเลขาธิการสภาเทศบาลฯที่อธิบายค่าตอบแทนให้กับสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านได้
รับทราบนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอปิดการประชุมสภา
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เลิกประชุม ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ  จด/บันทึก
(นางสาวมะลิวัน รสหวาน)

ลงชื่อ  เลขานุการสภาเทศบาล
(นายถาวร กวีสันติภาวัฒน์)

คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ
ฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่...๖...เดือน มกราคม...พ.ศ. ๒๕๖๕ เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายนิคม ปลั่งตระกูล)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายณรงค์ พิพัฒน์วัฒนากุล)

ลงชื่อ  เลขานุการคณะกรรมการ
(นายกฤษณะ ผาสุขเจริญไพบูลย์) ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ ฉบับนี้
สภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ได้รับรองแล้ว ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

ลงชื่อ)



ประธานสภาเทศบาล

(นายวัชร สวรรณเต็ม)